

Bản tin - N° 3 tháng 01 năm 2025

Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến,

Trải qua một học kỳ đầu tiên với những sự kiện quan trọng: các dự án học tập, các chuyến đi ngoại khóa, các hoạt động văn hóa và những sáng kiến trong những dự án học tập của các em học sinh, năm 2025 đã khởi đầu trong những điều kiện thuận lợi. Mục tiêu của chúng tôi vẫn không thay đổi: mang đến cho các em học sinh một môi trường giáo dục lành mạnh nhưng với nhiều thử thách trong học tập, có tính yêu cầu cao, trong sự tôn trọng các giá trị của nền giáo dục cộng hòa.

Nhà trường gửi lời cảm ơn đến tất cả các em học sinh và quý phụ huynh, cũng như đội ngũ giáo viên và nhân viên trường, bởi sự hợp tác rất tích cực của mỗi cá nhân, và tất cả đã cùng nhau tạo nên sức mạnh cho trường học của chúng ta. Tuy nhiên, mỗi hành trình học tập đều trải qua những giai đoạn cần đặt ra những câu hỏi và từ đó có những điều chỉnh thích hợp. Nhà trường hiểu được những khó khăn mà một số học sinh có thể gặp phải, trên phương diện học tập, tâm lý và cảm xúc, hay trong các mối quan hệ với thầy cô, bạn bè. Nhà trường luôn chú trọng quan tâm đến việc làm sao để các em có thể có được nhiều niềm vui trong học tập, có thành quả học tập tốt, đồng thời luôn phối hợp chặt chẽ với quý phụ huynh để có thể hiểu hơn và qua đó đáp ứng tốt hơn những gì mà mỗi cá nhân học sinh có thể cần được quan tâm, hỗ trợ. Thành quả học tập, hay sự phát triển cá nhân theo chiều hướng tốt của học sinh là những ưu tiên hàng đầu trong các mục tiêu hoạt động của trường. Và vì thế chúng tôi luôn khuyến khích quý phụ huynh giữ mối liên hệ chặt chẽ và không ngần ngại đối thoại với trường, với các giáo viên khi có những vấn đề cần trao đổi.

Nhà trường cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng tốt và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cá nhân trong cộng đồng trường học. Những giá trị cốt lõi này mà chúng ta đang cùng chia sẻ là những nền tảng mà chúng ta cần chú ý xây dựng liên tục và dài lâu.

Bước vào học kỳ hai này, nhà trường vẫn đang luôn cố gắng hết mình để mang lại cho các em học sinh một nền giáo dục chất lượng, với mong muốn đạt được nhiều giá trị, và mở rộng tầm nhìn ra thế giới.

Nhà trường kính gửi đến quý phụ huynh và mến gửi các em những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới, với hy vọng rằng năm nay sẽ tiếp tục là một năm của nhiều thành công trong học tập và trong sự phát triển cá nhân trên nhiều phương diện của các em học sinh.

Trân trọng.

Le Proviseur

Jean-Hugues MOTA



Lịch hoạt động

Ngày 20 tháng 1: Buổi biểu diễn "Múa rối nước".

Từ ngày 20 đến 24 tháng 1: Diễn ra chương trình Prozap leo núi nhân tạo.

Ngày 20 và 21 tháng 1: Chung kết cuộc thi "Nhà vô địch đọc sách nhỏ" - Lớp CM1.

Ngày 24 tháng 1: Chương trình biểu diễn múa lân cho các em do hội PHHS tổ chức.

Từ 25/01 đến 04/02: Kỳ nghỉ Tết.

Từ 20 đến 24 tháng 1: Chuyển tham quan đến Đắc Lắc cho học sinh lớp 11 theo học môn chuyên sâu SES.

Ngày 13 tháng 2: Chung kết cuộc thi « Em tập làm đại sứ » AAEH cấp trường.



Dự án Prozap leo núi nhân tạo - 20 đến 24 tháng 01

6 trường Pháp khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tham gia cùng trường Marguerite Duras trong cuộc thi này: Hà Nội, Singapore, Kuala Lumpur, Seoul, Hong Kong và Jakarta. Trong những ngày diễn ra chương trình, các em cũng đã được khám phá TP Hồ Chí Minh với một chuyến du ngoạn trên sông Sài Gòn và một trò chơi săn tìm kho báu ở khu Chợ Lớn.



Từ thứ tư 15/01 đến thứ năm 13/03 năm 2025.

- ➡ Hãy đăng ký trên trang Parcoursup để tạo hồ sơ ứng tuyển
- ➡ Đưa ra nguyện vọng của mình.

Giao lưu với nghệ sĩ Hacid Bouabaya

Năm nay, một lần nữa, Hacid Bouabaya – đạo diễn, tác giả, diễn viên và nhà giáo dục – cũng đã có những buổi giao lưu đầy cảm hứng tại trường cùng các học sinh từ khối tiểu học đến lớp 12.



Trong nhiều ngày, ông đã giúp các em khám phá về thế giới kịch nghệ, tập trung vào các yếu tố quan trọng như "sử dụng mặt nạ" trên sân khấu, kiểm soát cơ thể và ánh mắt, cùng với hành trình tìm hiểu về lịch sử hấp dẫn của nghệ thuật kịch Commedia dell'arte.



Rétrospectives

Lễ hội Giáng Sinh

Như mọi năm, Ông già Noel đã đến thăm các em học sinh lớp mẫu giáo và lớp 1. Và sau đó, các em còn được xem chương trình biểu diễn xiếc và ảo thuật vui nhộn mà Hội PPHS đã tổ chức cho tất cả học sinh trường. Xin cảm ơn Hội UPMD đã tổ chức một ngày lễ ý nghĩa cho các em!



Cuộc thi đọc diễn cảm

Mười ba học sinh lớp 10 đã tham gia cuộc thi đọc diễn cảm. Ở vòng đầu tiên, các em đọc một đoạn văn do mình tự chọn. Sau khi qua vòng sơ tuyển, các em chỉ có 5 phút để làm quen với một đoạn văn mới mà sau đó phải đọc diễn cảm. Là một thử thách đầy thú vị, và các em đã hoàn thành xuất sắc ! Các em đã có thể hiểu các đoạn văn này trong thời gian rất ngắn để có thể đọc trôi chảy và đầy biểu cảm. Chúc mừng tất cả các em vì khả năng đọc này ! Và chúc mừng ba bạn xuất sắc nhất: Lola, Gabriel et Émilie



Cuộc thi ảnh/thơ "Những cảnh đẹp nhất của TP Hồ Chí Minh"

Hơn ba mươi tác phẩm đã được các em nộp vào cuộc thi. Năm nay, cuộc thi đã mở rộng đối tượng tham gia dành cho tất cả học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cảm ơn tất cả các thí sinh vì sự sáng tạo và tài năng của các em!

[Xem lại các tác phẩm PDF](#)

